

ตัดเสาสัญญาณ

'คอลเซ็นเตอร์'

กสทช.-ตำรวจ-ดีเอสไอ เปิด
ปฏิบัติการหลายสถานีวิทยุ
คมนาคมเกือบร้อยสายแก๊ง
คอลเซ็นเตอร์ ★ มีต่อหน้า 11

ตัดเสาสัญญาณ ☆ ต่อจากหน้า 1

อีกระลอก ตัดวงจรการกระทำผิด หลังผู้เชี่ยวชาญ กสทช. พบการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างผิดปกติด้านชายแดน จ.ระนอง จับกุม สถานีวิทยุคมนาคมเดือนใต้ 8 แห่ง พร้อมจับกุม แหล่งติดตั้งซิมบ็อกซ์ และแหล่งจำหน่ายซิมผีในพื้นที่ใกล้เคียงอีกจำนวนมาก

เปิดปฏิบัติการหลายสถานีวิทยุคมนาคมเกือบร้อยสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดเผยเมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 ก.พ. พล.ต.อ.ฉัตรพร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมาย พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผ.ตร.ดูแลงานด้านอาชญากรรมเทคโนโลยี พล.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายไทรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขา กสทช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสทช. ตำรวจและดีเอสไอ ร่วมแถลงผลการจับกุมกวาดล้างเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มทุนหนุนหลังในพื้นที่ชายแดนด้าน จ.ระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง

สืบเนื่องจากการขยายผลการปฏิบัติงานร่วมกันของ กสทช. ตำรวจและดีเอสไอ วิเคราะห์สัญญาณข้อมูลการใช้โทรศัพท์คนร้าย พบข้อมูลการเคลื่อนไหวของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่เกาะสน เกาะสอง และเกาะคู นำมาสู่การกวาดล้าง

จับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มทุนหนุนหลังที่คอยจัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ กล้องบรรจุซิมอิเล็กทรอนิกส์ และซิมผี รวมทั้งจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเดือนเพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปสนับสนุนการกระทำผิดกสทช. และผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสัญญาณเครือข่ายหนาแน่นในพื้นที่ตะเข็บชายแดนด้าน จ.ระนอง และประเทศเพื่อนบ้าน พบการลักลอบติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเดือนหลายแห่งเพื่อกระจายสัญญาณข้ามไปยังเกาะสอง เกาะสน และเกาะคู ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ยังพบแหล่งติดตั้งกล้องบรรจุซิมอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งจำหน่ายซิมผีได้สนธิกำลังกับตำรวจและดีเอสไอเปิดปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มแก๊งเหล่านี้เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อกระทำความผิดได้ง่าย เบื้องต้นจับกุมสถานีวิทยุคมนาคมเดือนพร้อมตรวจยึดอุปกรณ์ของกลางได้ 8 แห่งที่บริเวณท่าเรือแกรนด์อันดามัน ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง เสาสัญญาณเดือน ซ้ำร้านอาหารเคียงเล (ใกล้ประภาคาร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง เสาสัญญาณเดือน บริเวณบ้านสามชั้นตรงข้าม สภ.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง นอกจากนี้ยังเข้าจับกุมแหล่งติดตั้งซิมบ็อกซ์ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง และแหล่งจำหน่ายซิมผีในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนหรือตอนตรวจยึดอุปกรณ์ทั้งสถานีวิทยุเดือนกล้องบรรจุซิมอิเล็กทรอนิกส์และซิมผี พร้อมกุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามความผิด พ.ร.บ.วิทยุคมนาคมฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และจับกุมซิมผีได้นับพันซิมตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

หลังเสร็จสิ้น พล.ต.ท.รัชชัยกำชับตำรวจที่มี

พื้นที่รับผิดชอบติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวติดตามจับกุมการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่าการจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลการจับกุมที่ดีเอสไอร่วมกับ กสทช. ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ โดยกองคดีการฟอกเงินทางอาญาดำเนินคดีกับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งเครือข่ายเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ต่อมา มีการขยายผลโดยการตรวจสอบด้วยเครื่องมือพิเศษของ กสทช. พบการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเกาะบริเวณตะเข็บชายแดนประเทศเมียนมาอย่างผิดปกติ เมื่อตรวจสอบสัญญาณและวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ พบแหล่งติดตั้งซิมอิเล็กทรอนิกส์และจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกส่งไปจากฝั่งไทยนำมาสู่การสนธิกำลังจับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้



เปลี่ยน ส.ว. จากกลไกคำรัฐประหาร ถ้าไม่จัดการ...ต้องรออีก 5 ปี



ทำไมต้องมี ส.ว.

ในระบบประชาธิปไตยไทย

🔗 นสมัยก่อนรัฐไทยแต่ดั้งเดิมไม่มีทั้ง ส.ว. และ ส.ส. แต่จะมีเหล่าอำมาตย์ ขุนนาง ขุนศึกต่างๆ โครงสร้างแบบนี้เกิดมานานพันปีและค่อยๆ ปรับปรุงให้เป็นระบบมากขึ้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ในระบอบประชาธิปไตย นโยบายจะต้องมีผู้เสนอและวางแผนเพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งเดิมเป็นหน้าที่ของอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่

การมี ส.ส. หรือผู้แทนจากประชาชนในครั้งแรกจึงยังมีข้ออ้างว่า ส.ส. อาจจะไม่มีความรู้ความชำนาญพอเพียงที่จะเสนอนโยบาย และนำไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ

ถ้าแต่งตั้ง ส.ว. ขึ้นมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในช่วงแรกการดำเนินงานจะเป็นไปโดยราบรื่นเพราะ ส.ว. ส่วนใหญ่ก็จะมาจากอำมาตย์เก่า ซึ่งมีความรู้และข้าราชการซึ่งเป็นกลไกในการปฏิบัติ

ตลอด 90 ปีของการพยายามเดินบนเส้นทางประชาธิปไตย ถ้าวิเคราะห์ในเชิงอำนาจการเมืองจะเห็นว่า การมี ส.ว. กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มอำนาจเก่ามีเวที มีพื้นที่ทางการเมือง ร่วม

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 481

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 1 - พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2272

หน้า: 17(เต็มหน้า)

Col.Inch: 100.56 Ad Value: 48,369.36

PRValue (x3): 145,108.08 คลิป: สีสี่

คอลัมน์: หลักศิลากลางน้ำเชี่ยว: เปลี่ยน ส.ว. จากกลไกค้ำรัฐประหารถ้าไม่จัดการ...ต้องรออีก...

กับตัวแทนประชาชน คือ ส.ส. เป็นการลดความขัดแย้ง ไม่
ต้องต่อสู้อันอาจถึงตาย

การเลือก ส.ว.จากประชาชนโดยตรงมีสองครั้ง

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การมี ส.ว.จึงเป็นเรื่อง
ปกติ และส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจ นี่จึง
เป็นข้อได้เปรียบของผู้กุมอำนาจ ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ จึงยังแต่งตั้ง

ส.ว. เพื่อเป็นกลไกค้ำอำนาจรัฐ แต่ยอมลดจำนวน ส.ว.อย่างช้าๆ
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 รัฐธรรมนูญ 2517 แม้กระแสน
ประชาธิปไตยขึ้นสูง แต่ก็ยังกำหนดให้มี ส.ว.แต่งตั้ง 100 คน
หลังรัฐประหาร 2520 ของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมนนทน์ มี
รธน. 2521 ให้มี ส.ว.แต่งตั้ง 3 ใน 4 ของ ส.ส. แคมให้ทหาร
ประจำการมาเป็น ส.ว.ได้

หลังรัฐประหาร 2534 ของ รสช. รธน. 2534 ให้มี ส.ว.แต่งตั้ง
2 ใน 3 ของ ส.ส.

ช่วงประชาธิปไตยเมื่อบาน รธน. 2540 ให้มี ส.ว. 150 คน (มี
ส.ส. 500) จากการเลือกของประชาชนโดยตรง มีการเลือกตั้ง ปี
2543 และ 2549 (แต่ครั้งหลังนี้ เป็นได้ไม่กี่เดือนก็ถูกรัฐประหาร)

หลังรัฐประหาร 2549 ของ คมช. รธน. 2550 ให้มี ส.ว. 150
ครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง ครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหา หลัง
รัฐประหาร 2557

รธน. 2560 ให้มี ส.ว.แต่งตั้งตามบทเฉพาะกาล 250 คน
มาจากข้าราชการเก่าไม่น้อยกว่า 150 คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ทหาร

อำนาจของ ส.ว.ปัจจุบันมีมากกว่าอดีต

ตามรัฐธรรมนูญ 2560 การตั้งฝ่ายบริหาร ส.ส.ยังสำคัญ
กว่า ส.ว. เพราะ ส.ว.โหวตตั้งรัฐบาลไม่ได้ (ยกเว้นช่วงที่
ใช้บทเฉพาะกาล 5 ปีที่ผ่านมา) และ ส.ส.ยังมีอำนาจอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล และหลังเดือนพฤษภาคม 2567 ส.ว.ไม่มีอำนาจ
เลือกนายกรัฐมนตรีน

แต่คนเขียนรัฐธรรมนูญยังให้ความสำคัญกับ ส.ว. นอกจาก
อำนาจหน้าที่ตามปกติ คือการกลั่นกรองและตรวจสอบกฎหมายที่
ผ่านมาจากสภาผู้แทนฯ ยังสามารถลงมติในการคัดเลือกรวมการ
องค์กรอิสระต่างๆ ที่จะต้องถูกชี้ผิดและลงโทษฝ่ายบริหารได้

1. เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้...จะเห็นว่ามีคนที่ถูกสรรหา
เข้าไป แต่ไม่ผ่านการลงมติของ ส.ว. ก็ต้องสรรหาใหม่

2. เลือกกรรมการองค์กรอิสระได้ทั้งหมด คือ กกต. 7 คน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 คน ป.ป.ช. 9 คน กสม. 7 คน คตง. 7
คน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ใครจะเป็นกรรมการองค์กรอิสระ แม้ผ่านการสรรหามาแล้ว ก็
ต้องผ่านความเห็นชอบของ ส.ว. ถ้า ส.ว.ไม่เอา ก็คือสอตก

3. มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบการดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ
อีก เช่น เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรรมการ กสทช.,

เลขาธิการ ป.ป.ท. ฯลฯ

4. กล่าวหาถอดถอน ป.ป.ช.ได้ แบบนี้ ป.ป.ช.ก็ต้องกลัว ส.ว.

5. ตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยตั้งกระทู้ถาม และเปิดอภิปรายได้

6. ควบคุมนโยบาย และการทำงานของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์
20 ปี

7. มาตรา 256 กำหนดว่า หากมีข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้า
สู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง และวาระที่สาม ต้องได้รับความเห็น
ชอบจาก ส.ว. อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวน ส.ว.ที่มีอยู่ (67
คน) จึงจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้

*บทเรียนของโครงสร้างอำนาจและการใช้อำนาจจริง หลัง
รัฐประหาร 2549 ถึงปัจจุบัน คือ อำนาจ ส.ว.แต่งตั้งได้แทรก
เข้าไปในอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ รั้งใช้คณะ
รัฐประหาร และเสริมสร้างระบอบอำมาตยาธิปไตยมาตลอด
5 ปี*

ส.ว.จึงเป็นกุญแจไขความยุติธรรม

ประชาชนต้องให้ความสำคัญ

การเลือก ส.ว. เท่ากับ ส.ส.

บ่มี ส.ว.แต่งตั้งหมดไป แต่ ส.ว.ที่ได้เลือกตั้งตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยกรได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 ส.ว.ใหม่ 200 คนจะ
ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับ ส.ส.ทั้ง
สภา และจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดตัวคณะกรรมการ
องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญว่าจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติ
อย่างไร ที่จะเข้ามาเป็นผู้ตัดสินที่ถูกต้องผิด พรรคการเมืองจะ
ถูกยุบหรือไม่? แม้ ส.ว.ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสิน แต่ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญ
ในการเลือกผู้ตัดสิน

ส.ส.ที่ประชาชนทั่วประเทศเลือกมา ไม่มีอิทธิพลต่อองค์กร
อิสระเท่ากับ ส.ว.

ดังนั้น การคัดเลือก ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญใหม่นี้จะต้องคัด
เลือกอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้คนที่มีความยุติธรรมไปทำงาน สามารถ
ตรวจสอบ ควบคุม คัดเลือกและถอดถอนฝ่ายบริหาร กรรมการ
องค์กรอิสระต่างๆ ได้ อย่างเที่ยงธรรม

พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ว. 2561 ที่จะมาใช้ แม้ไม่ให้ประชาชนออก
มาโหวตเลือกโดยตรง แต่เมื่อศึกษาดูแล้วก็ถือว่ายังใช้ได้ มีคน
วิจารณ์ว่ามีลักษณะกีดกันสายการเมืองเพราะสมาชิกสภาทั้งระดับ
ประเทศและท้องถิ่น แม้แต่สมาชิก อบต.ก็ไม่สามารถสมัครได้
ยกเว้นจะออกจากตำแหน่งมาแล้ว 5 ปี

ในขณะที่เดียวกันข้าราชการ ลูกจ้างรัฐที่ไม่สามารถสมัครได้
นอกจากลาออก แต่ในความเป็นจริงข้าราชการที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
ไปที่กำลังก้าวหน้า ใครจะเสี่ยงไปลาออกสมัคร ส.ว.

ดังนั้น ถ้าวิเคราะห์ดูแล้วโอกาสนี้จะเปิดกับผู้สูงอายุทั้งหลาย
ที่เกษียณไปแล้วและคนที่ทำงานเอกชน หรือเจ้าของกิจการ ผู้ที่
มีอาชีพอิสระ ที่จะมาลงสมัคร ส.ว. เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มต่างๆ

แม้การเลือก ส.ว. ครั้งนี้จะซับซ้อน แต่ถ้าคนมีความสามารถ
มีความรู้ มีประสบการณ์เข้าร่วมเยอะๆ ก็จะทำให้สามารถคัดคน

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 481

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 1 - พุธสัปดาห์ 7 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2272

หน้า: 17(เต็มหน้า)

Col.Inch: 100.56 Ad Value: 48,369.36

PRValue (x3): 145,108.08 คลิป: สีสี่

คอลัมน์: หลักศิลากลางน้ำเขียว: เปลี่ยน ส.ว. จากกลไกค้ำรัฐประหารถ้าไม่จัดการ...ต้องรออีก...

เหมาะสมได้

การปฏิรูปการเมืองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จำเป็นต้องเหยียบบันไดขั้นนี้ขึ้นไป นั่นคือการเลือกตั้ง ส.ว.ในเดือนมิถุนายน 2567 เพราะถ้าพลาดจากครั้งนี้ก็ต้องรออีก 5 ปี ●